

BIZจัดตั้งพันธมิตรต่อยอด ลุยโกยงานปีเสือ1.6พันล.



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

พื้นที่ - BIZ เปิดแผนปี 2565 เตรียมผนึกพันธมิตรต่อยอดบริการรักษา
มะเร็ง เสริมฐานแกร่ง ฟากบอสใหญ่ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์”
ใส่เกียร์ซิงงานเต็มพอร์ต 1.6 พันล้านบาท หวังคว้าได้ 50% พร้อม
ตั้งเป้ารายได้ทะยาน 10% โฉวแบ็กล็อกแน่น 1.1 พันล้านบาท
นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิลซิเนสโซโลโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ
เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโปรเจกต์การให้บริการ
อื่นๆ เพิ่มเติม โดยต้องการต่อยอดบริการเกี่ยวกับการ
รักษามะเร็ง สำหรับแผนการลงทุนเป็นไปได้หลายรูปแบบ
ทั้งการร่วมมือกับพันธมิตร หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริการ
ต่างๆ ของการรักษามะเร็ง เพื่อสร้างฐานการเติบโตให้มีความ
แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น → **อ่านต่อหน้า31**

BIZ (ต่อจากหน้า 3)

● กอดแบ็กล็อกแน่น

ขณะที่ทิศทางธุรกิจปี 2565 คาดจะเติบโตไปได้
โดยมองรายได้จะมีอัตราการเติบโตสองหลัก หรือ
10% ต่อจากปี 2564 ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด หรือมาร์เก็ตแชร์ 60-70% ซึ่งยังคง
ครองแชมป์อันดับ 1 เนื่องจากมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์)
จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนขนาดใหญ่สั่งซื้อเครื่อง
ฉายรังสีมะเร็งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog
อยู่ราว 1.1 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างรอผล
ประมูลงานอีก 1 พันล้านบาท คาดจะเห็นความ
ชัดเจนประมาณไตรมาส 2/2565 ขณะเดียวกันคาดว่า
ทั้งปี 2565 จะมีงานออกมาประมูลอีกราว 1.5-1.6
พันล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นบริษัทหวังจะได้อีกเพิ่มเติม
ราว 50% ของมูลค่างานที่จะประมูล

นอกจากนี้คาดว่าจะมีโครงการเฉพาะทาง

มะเร็ง แคนเซอร์อีออนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาด
แนวโน้มผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ มีแนวโน้มเติบโตเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2564 คาดจะมีรายได้ปี 2565 ประมาณ 100
ล้านบาท จากปี 2564 คาดทำได้ราว 70-80 ล้านบาท

● โภจรายได้โรงพยาบาล

ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนรายได้การบริการโรงพยาบาล
เฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อีออนซ์ จากการฉาย
รังสีมะเร็งรักษา 70-80% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกือบเต็ม
Capacity ในการให้บริการ ขณะเดียวกันบริษัทจะ
พยายามผลักดันสัดส่วนการบริการเคมีบำบัดให้มาก
ขึ้น เพราะมีอัตราการทำกำไร (มาร์จิ้น) สูง และจะ
ทำให้บริษัทมีมาร์จิ้นโดยรวมสูงขึ้น

สำหรับที่ผ่านมาได้มีการเปิดแผนก “กัญชา
ทางการแพทย์” เพื่อต้องการจะใช้ต่อยอดรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่
กับการรักษาพร้อมกับการรักษามาตรฐาน รวมทั้งจะเร่ง
ผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาด้านการรักษา
ผู้ป่วย หวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ดีการเปิดแผนกัญชาทางการแพทย์ จะช่วยให้โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา นั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็น โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของการนำกัญชามาช่วยเสริมในการรักษามะเร็ง และ ยังเป็นการต่อยอดการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทใน ระยะยาว แม้ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล เฉพาะทางมะเร็งอาจยังมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก

● โซว์ผลงานสดใส

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง BIZ ว่า โรงพยาบาล แคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา เริ่มมีกำไรแล้ว สำหรับ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ออลิอันซ์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี Cancer Alliance Hospital (CAH) ที่บริษัทถือหุ้น 65% ในปี 2564 จะมีการทำการตลาด ในเชิงรุกมากขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ผู้ถือบัตรทอง 30 บาท รักษาได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าจะทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว

อนึ่งภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,360% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 5.8 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,518% จากงวดเดียวกันปีก่อนตามงบการเงินรวม

สำหรับงวด 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,768% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 21 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 2,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509% จากงวดเดียวกัน ปีก่อนตามงบการเงินรวม 📈